



ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ๒)

เรื่อง ปฏิทินการดำเนินการสรรหาอธิการบดี

พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดปฏิทินการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อให้การดำเนินการสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการได้มา คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ๒) เรื่อง ปฏิทินการดำเนินการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ การดำเนินการในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งดำเนินการภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ๑) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีกำหนดการตามปฏิทินการดำเนินการสรรหาอธิการบดีตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น คณะกรรมการสรรหาอาจเปลี่ยนแปลงปฏิทินการดำเนินการต่าง ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสรรหารักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่ต้องตีความประกาศนี้ หรือมีปัญหาขัดข้องในการดำเนินการตามประกาศนี้ ให้ประธานกรรมการสรรหามีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด และให้คำวินิจฉัยชี้ขาดนั้นเป็นที่สุด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย)

ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

3/10/63

ปฏิทินการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ๒) เรื่องปฏิทินการดำเนินการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๓

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓	ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ <ul style="list-style-type: none"> - พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ๑) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ และเอกสารแนบท้ายประกาศ - พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ๒) เรื่อง กำหนดปฏิทินการดำเนินการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ - พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓	<ul style="list-style-type: none"> - เสนอ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ๑) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ และเอกสารแนบท้าย ต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา - เสนอ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ๒) เรื่อง กำหนดปฏิทินการดำเนินการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ๑) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ๒) เรื่อง กำหนดปฏิทินการดำเนินการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ประชาสัมพันธ์และจัดส่งประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ๑) ให้ทราบโดยทั่วกันโดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย แจกเป็นหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และตามช่องทางต่าง ๆ - มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้แจ้งรายชื่อข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยฯ
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓	ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ๓) เรื่อง รายชื่อข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้มีสิทธิ เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ และเผยแพร่ประกาศดังกล่าวทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งส่งหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ



วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ภายในเวลา ๑๕:๐๐)	วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องต่อมหาวิทยาลัย ในการขอเพิ่มเติมรายชื่อ กรณีข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง โดยยื่นคำร้องมาที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ภายในเวลา ๑๖:๐๐)	มหาวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณากรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมายังประธานคณะกรรมการสรรหา
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓	ประกาศรายชื่อข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับเพิ่มเติมหรือแก้ไขปรับปรุง (ถ้ามี)
๑๒ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓	<ul style="list-style-type: none"> - รับสมัครผู้แสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี ตามวิธีการที่ระบุในประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๑) - ผู้มีสิทธิเสนอชื่อยื่นแบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตามวิธีการที่ระบุในประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๑) <ul style="list-style-type: none"> * ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น. * ยื่นด้วยตนเอง หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น.
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓	- คณะอนุกรรมการฝ่ายรับสมัครและการเสนอชื่อ ดำเนินการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และเอกสารต่างๆ ของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณา
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓	<p>ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาผลการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด ที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการ - ออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี และออกประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ให้ทราบโดยทั่วกัน - ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี ให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้แจ้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี ส่งความคิดเห็นดังกล่าวมาได้โดยระบุไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย



วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม
	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานคณะกรรมการสรรหาหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี - พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี - เผยแพร่ผลงาน แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้ง เอกสารอื่น ๆ ของผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาผ่านเว็บไซต์ www.srru.ac.th ให้ทราบโดยทั่วกัน
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓	วันสุดท้ายของการยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสรรหา ในกรณีผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ไม่ผ่านการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ (๑๓.๐๐ น.)	<p>ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ ๓ (ถ้ามี)</p> <ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาคำขออุทธรณ์กรณีผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ (ถ้ามี) - ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีเพิ่มเติม (ถ้ามี) และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓	- วันสุดท้ายของการรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เกี่ยวกับผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓	- วันสุดท้ายของการรับหนังสือแสดงความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓	<p>ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยและจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เกี่ยวกับผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี - ดำเนินการกลั่นกรองรายชื่อผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีให้เหลือจำนวนไม่เกิน ๕ คน หรือตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร - ประกาศรายชื่อผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีที่ผ่านการกลั่นกรองและมีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหา - คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีแจ้งผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีที่ผ่านการกลั่นกรองและมีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีทราบ



วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (๐๙.๐๐ เป็น ต้นไป)	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีที่มีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์ฯ นำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหา โดยเปิดโอกาสให้ประชาคมในมหาวิทยาลัย สามารถรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และส่งคำถามไปยังคณะกรรมการสรรหาได้ - ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (๑๓.๐๐ น.)	<p>ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓</p> <p>พิจารณาถ้อยแถลงของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีให้ได้จำนวนไม่เกินสองรายชื่อ และจัดทำบัญชีผู้ได้รับการเสนอชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษรเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย</p>
๕ สิงหาคม ๒๕๖๓	<p>คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ประชุม ครั้งที่/๒๕๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี - เสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

หมายเหตุ : กำหนดปฏิทินการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม